

อยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร

ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ

ผู้อำนวยการองค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต

ศิษยาภิบาล คริสตจักรสังฆกรรมอุดรธานี

คำกล่าวของท่านเปาโลนี้ ฟังดูแล้วกินใจ ทำทนายชีวิตของคนมาแล้วอย่างมากมาย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่สักประทับใจและรู้สึกกินใจมากที่ได้อ่านและท่องจำพระธรรมตอนนี้ และเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กันแต่ผมก็พบอีกว่าในความเป็นจริงของชีวิตแล้วไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เป็นจริงได้ในชีวิตประจำวัน ที่กล่าวมาเช่นนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำได้ทุกอย่างเช่นที่อาจารย์เปาโลเคยทำ แต่อย่างน้อยผมก็หวังว่าเราจะมีแนวความคิด หรือทัศนคติอยู่ในแนวเดียวกับความคิดนี้เพื่อพิสูจน์ชีวิตการเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์

หากจะมองในบริบทที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ ผมพบว่ามียุทธศาสตร์หลายอย่างที่ให้อาจารย์เปาโลกล่าว ออกมาจากใจของท่านได้เช่นนี้ว่า “เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร” (ฟิลิปปี 1:21 อมตธรรมร่วมสมัย) และใครก็ตามที่จะกล่าว และทำเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง คนเหล่านั้นจะต้องมีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ในชีวิตของเขาด้วย และปัจจัยเหล่านั้นคือ

ประการแรก ท่านเปาโลได้รับพระคุณแห่งการบังเกิดใหม่แล้ว ท่านจึงมีชีวิตใหม่ที่ไม่เคยย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว ท่านมีเป้าหมายใหม่ในชีวิต มีทัศนคติใหม่ในการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จากที่เคยเป็นอยู่มาก่อน ที่เคยทำเพื่อตัวเอง เพื่อชื่อเสียง เพื่ออำนาจ หรือเพื่อความมั่นคง แต่บัดนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็จากที่ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนิน อยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้า และประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20 อมตธรรมร่วมสมัย) ท่านจึงไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์ของ ตนเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระคริสต์จริง ๆ (2 โครินธ์ 5:15)

เรื่องนี้คงเป็นเรื่องจริงได้ไม่ยากนักถ้าเรามีชีวิตปกติสุขสบายดี แต่ในความยากลำบาก คงไม่ถนัดนักผมขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย

เฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีที่ผมรับใช้อยู่ ผมพบว่าสมาชิกของผมได้สำแดงความจริงของ การอยู่เพื่อพระ คริสต์ออกมาใช้ขณะที่น้ำท่วม มีลม พายุฝน น้ำที่กำลังหลากเข้าท่วม เขายังออกไปเพื่อช่วยคนอื่นที่ เดือดร้อนฝ่าลมฝ่าฝน ทั้งที่ เป็นยามค่ำคืนก็ยังสู้อุตสาห์ออกไป เพื่อช่วยพี่น้องหนีน้ำท่วมโดยไม่ได้ คิดถึงตัวเอง ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำ อย่างสุดกำลังนี้

ประการที่สอง ท่านเปาโลสำนึกในพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าสิ่งใดในชีวิตของท่านและ มากยิ่งขึ้นกว่าสิ่งใด ๆ ในโลก หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ท่านเปาโลรู้สึกเป็นหนี้พระเจ้ายิ่งมาในชีวิต ท่านเห็นสิ่งอื่น ๆ ที่ท่านมี ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง ลาภยศ การศึกษา หรือชาติตระกูล และอีก นานาประการสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเหมือนหยากเยื่อ หรือไร้ค่า ในชีวิตท่าน สิ่งเดียวที่มีความหมายยิ่งใน ชีวิตของท่านเปาโลคือ พระเยซู ท่านได้รับพระคุณอย่างมากมาที่พระองค์เสด็จมาพบกับท่านเปาโล เป็นส่วนตัวเมื่อครั้งกำลังเดินเข้ากรุงดามัสกัส และพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์นั่นเองเป็นเหตุ ให้ท่านอุทิศตัวเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ตลอดวันคืนของชีวิตของท่าน และยังสร้างคน อื่นขึ้นมาเพื่อร่วมรับใช้พระคริสต์ด้วยกันกับท่าน (ดู ฟิลิปปี 1:1;2:22) ดังนั้นท่านจึงมีชีวิตอยู่ เพื่อพระ เจ้าจริง ๆ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในตัวจังหวัดอุดรธานีถึงสองปีซ้อน คือเมื่อปีที่แล้วกับ ปีนี้ซึ่งยังคงมี ร่องรอยความเสียหายอยู่ ในเวลานี้ผมพบว่า พระเจ้าทรงมีพระคุณต่อพี่น้องในจังหวัดอุดรธานีผ่านมา ทาง คริสตจักรสังฆกรรมที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่ เมื่อปีที่แล้วเราได้รับธารน้ำใจจาก พี่น้องคริสเตียน มากมายเพียงพอที่เรา จะช่วยทั้งพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรต่าง ๆ ในจังหวัด และยังเป็นพระพรไปยัง พี่น้องในคริสตจักรต่าง ๆ เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และที่อำเภอหาดใหญ่ และในปีนี้ เราก็ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า ปีที่แล้วอีกเพราะผลกระทบรุนแรงกว่า น้ำท่วม กินพื้นที่มากกว่าปีที่ แล้วเสียอีก มีบางคนให้ข้อมูลผมว่าประมาณการค่าเสียหาย เฉพาะที่อุดรธานีมากกว่าพันล้านบาท ผม เรียนรู้ว่า นี่เป็น พระคุณซ้อนพระคุณจากพระเจ้า เพราะในเบื้องต้นผมเองไม่ได้คิดว่าจะต้องเหน็ด เหนื่อยหาทุน มาช่วยผู้ที่เดือดร้อนในปีนี้อยู่ เพราะรู้สึกว่ที่ผ่านมามีปีที่แล้วก็หนักพอแล้ว แต่เมื่อได้ไป เห็นกับตา ประสบมากับตัวเอง เมื่อช่วงวันที่ 11 - 12 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งที่คริสตจักร ก็จัดเตรียม รายการวันแม่ไว้แต่ไม่มีใครเดินทางมานมัสการที่คริสตจักร ได้เลยเนื่องจาก ถนนถูกน้ำท่วมเกือบจะทุก สายในเขตเทศบาลเมือง แต่พระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องช่วยกันถวาย ช่วยกันบริจาคมากมายซึ่งผมเห็น แน่ชัดว่า นี่คือพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาถึงเราและเราส่งต่อไปถึงพี่น้องทั้งที่เป็นคริสเตียน หรือไม่ เป็นคริสเตียน และมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก หน่วยแพทย์ขององค์การสัมพันธ์กิจเมตตา จากคริสตจักร ร่วมเอ็นกรูเทพ ก็ได้วางแผนจะมาช่วยอุดรธานี ร่วมกับคริสตจักรธรรมแบ็บติสต์ ตั้งแต่น้ำยังไม่ได้ท่วม แต่เวลาที่นัดหมาย ในวันที่ 23 กันยายนช่วงเป็นเวลาที่เหมาะเจาะในการช่วยซับน้ำตาพี่น้องเหล่านี้หลัง

เหตุการณ์น้ำท่วมผมมองไม่เห็นการณ์ไกล ขนาดที่จะรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนก่อนล่วงหน้า แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้ และเตรียมการไว้ให้ก่อนล่วงหน้าแล้วนี่ก็เป็นพระคุณพระเจ้าโดยแท้

ผมจึง รู้สึกเหมือนที่ท่านเปาโลรู้สึกมากขึ้นกว่าก่อนอีกว่า ผมเป็นหนี้พระคุณของพระเจ้า และเป็นหนี้รักของพี่น้องทุกคน ที่ถวาย ที่สนับสนุน ทั้งกำลังทรัพย์ และกำลังอธิษฐาน กำลังกายที่เสียสละออกมาช่วยกัน ในยามทุกข์ร้อนเช่นนี้

ประการที่สาม ท่านเปาโลเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยู่เสมอ (ดูฟิลิปปี 1:3, 7) ท่านรู้ว่าท่าน ไม่สามารถอยู่เพื่อพระคริสต์ตามลำพัง อย่างโดดเดี่ยวแต่ท่านจะต้องมีเพื่อนร่วมงาน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านด้วย ท่านจึงจะสามารถทนอยู่เพื่อพระคริสต์ได้ และการที่ท่านทนต่อการจำจอง ต่อความทุกข์ยากนานาประการได้นั้นก็เป็นพระพรและแบบอย่างให้กับพี่น้องคนอื่น ๆ ให้เกิดความกล้าหาญในการทำงานเพื่อพระคริสต์ต่อไปได้ (ดูข้อ 1:14)

เราคงต้องหันมาดูชีวิตการรับใช้ของเราเอง ว่าเรามีเพื่อนหรือผู้ที่อยู่เคียงข้างเราในการสนับสนุน ในการอธิษฐานเพื่อเราสักกี่คนที่ยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขยืนหยัดอยู่ข้างเราในการรับใช้พระเจ้า ส่งเสริมบำรุงเราในยามที่เดือดร้อน โดยที่ไม่ต้องร้องขอ แต่เป็นเพราะรักและห่วงใยพวกเขาคอยจัดหาโอกาสหรือจังหวะที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาถึงเราเสมอ เพื่อเราจะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างที่ท่านเปาโลเป็น จะสามารถอยู่เพื่อพระคริสต์ได้อย่างที่ท่านเปาโลเคยอยู่ (ดู 1:7, 19; 2:26-27)

จากเหตุการณ์น้ำท่วมผมพบอีกเช่นกันว่าพี่น้องทั้งเป็นบุคคล และจากคริสตจักรต่าง ๆ ในกรุงเทพฯที่เคยให้ความช่วยเหลือเมื่อปีที่แล้ว หรือบางคริสตจักรเพิ่งให้ความช่วยเหลือ ในปีนี้ก็แสดงความรักความห่วงใยให้ความช่วยเหลือมาอีกในปี นี้ และพี่น้องคริสเตียนในจังหวัด เช่นคริสตจักรสามัคคีธรรม คริสตจักรประเสริฐพร คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์และภาคที่ 13 สภาคริสตจักรฯ ก็ได้มาร่วมมือกันร่วมทุกข์ ร่วมรับใช้ ร่วมซบหน้าตาพี่น้องชาวอุดรกันอย่างถ้วนหน้า และผมมีความซาบซึ้งใจในไมตรี ในความเป็นมิตรที่ท่านเหล่านั้นให้เกียรติคิดถึง และไว้วางใจผมในการทำพันธกิจนี้อีกครั้ง แน่ใจว่าท่านมีส่วนทำให้ผมทุ่มเทใจกายในการรับใช้พระเจ้าให้อยู่เพื่อพระคริสต์ได้ด้วยความอบอุ่นใจ ผมเชื่อว่าพลังแห่งความรักความห่วงใย พลังในการอธิษฐานเพื่อความน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราจะช่วยให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่รู้จักเคารพบูชามากขึ้นในจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ประการที่สี่ ท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญูณบรสิทุทธิเรื่องร้ายก็กลายเป็นดี (ดู ข้อ 19) สำหรับหลาย ๆ คน การที่มีเพื่อน มีทีมทำงานที่เข้าใจกันก็ดูเหมือนจะเพียงพอแล้วสำหรับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายแต่สำหรับท่านเปาโลท่านยังมีพระวิญญูณบรสิทุทธิของพระเจ้าเป็นผู้ช่วยอีกทางหนึ่ง นับเป็นเคล็ดลับที่ทำให้การอยู่เพื่อพระคริสต์ของท่านเป็นจริงได้ง่ายขึ้น พระเจ้าทรงสถิตย์อยู่ด้วย

โดยพระวิญญาณของพระองค์เองทรงช่วยเหลือท่านให้รอดตาย จากการถูกหินขว้าง เรืออัปปาง ทรงนำ ทิศทางในการประกาศ และอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองท่านจึง อยู่และยินดีตายเพื่อพระคริสต์ได้ ท่านเปาโล ไม่เคยคิดว่าท่านเก่ง ท่านฉลาดกว่าคนอื่นท่านสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยลำพังตัวท่านเองแต่ทุกวินาที ทุกอย่างก้าวในชีวิตของท่านเป็นไปตามการทรงนำ การช่วยเหลือการพิทักษ์รักษาจากพระวิญญาณ ของพระเจ้าตลอดเวลา

ยังรับใช้พระเจ้านานมากขึ้นเท่าไรผมยิ่งมองเห็นความจริงของพระวาระของพระเจ้าว่า ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์หรือด้วยเรี่ยวแรงของตนเองแต่ทุกก้าวของการรับใช้เราจะต้องพึ่งพาอำนาจ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าการเข้าสนิทกับพระเจ้าในการอ่านพระวาระและการอธิษฐานเป็นเคล็ดลับที่ดีที่สุด ในการรับใช้พระเจ้าที่เกิดผล (ยอห์น 15:5-8) แต่น่าเสียดายที่หลายครั้งผมเอง ก็ตกหลุมพรางของมาร ในการแสวงหาวิธีการรับใช้ด้วยสติปัญญาของตนเองเพื่อให้เกิดผล โดยอธิษฐานแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนั่นเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรงในการรับใช้พระเจ้าของผม ดังนั้นผมจึงกำลังสร้างบ้าน สร้างงาน แต่ก็เหนื่อยเปล่าเพราะพระองค์ไม่ได้สร้างด้วย แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ ช่วยเหลือผมสำนึกได้และพึ่งพาในพระองค์มากขึ้นทุกวัน

ประการที่ห้า ท่านมีสุขภาพจิตดีท่านคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ในการรับใช้พระเจ้า ไม่ได้คิดสร้างอาณาจักร สร้างบารมี สร้างชื่อเสียงเพื่อตัวของตนเอง แม้จะมีคนบางกลุ่มที่ประกาศพระคริสต์ด้วยใจอิจฉา ซึ่งดีซึ่งเด่นกัน บางคนก็เพื่อหวังชื่อเสียง ตำแหน่งสูง ๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ผิด แต่ท่านเปาโลก็ยังชื่นชมยินดีได้เพราะท่านเห็นว่าเขาได้ประกาศพระคริสต์ หากท่านเปาโลไม่มีท่าที หรือทัศนคติที่เห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าเช่นนี้ก็คงเป็นการยากที่จะบอกว่าท่านอยู่เพื่อพระคริสต์ ท่านคงต้องตอบโต้บรรดาผู้ที่ทำการประกาศอื่น ๆ ที่อิจฉาท่าน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาชิกของผมไม่ได้บ่นว่า หรือต่อว่าพระเจ้าในภัยพิบัติที่เขาเผชิญอยู่ แต่ทุกคนสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในยามยากลำบากเช่นนี้ ด้วยความขอบพระคุณและความซึ่งใจที่พี่น้องคริสตชนทั่วโลกโดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ ได้ส่งอาหาร เสบียง และความช่วยเหลืออื่น ๆ ไปถึงพวกเขาทั้งสองปีที่ผ่านมาสุขภาพจิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเป็นกำลังทำให้ผมอยู่เพื่อพระองค์ได้ง่ายขึ้นอีกมากมาย

ประการที่หก ท่านเปาโลรักลูกแกะของท่านอย่างจริงจัง (ฟิลิปปี 1:7-9) ท่านยินดีเอาชีวิตของท่านเป็นเครื่องพลีบูชาเพื่อให้คนของพระเจ้ายื่นหัตถ์รับใช้พระเจ้าอยู่ได้ ท่านผิดหวังแต่ก็ไม่เคยท้อแท้กับความเปราะบางของพวกเขาท่านให้ออกาสตรีในการรับใช้พระเจ้ากับท่าน ให้เกียรติยกย่องเขา ให้ออกาสพวกเขากลับใจใหม่ (ฟิลิปปี 4:1-3) ท่านไม่เคยรังเกียจแต่หนุนใจให้พวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ท่านกล้ามอบหมาย กล้าให้สิทธิอำนาจกับเพื่อนร่วมงานอย่างไม่รู้สึกลัว

ถูกตัดทอนอำนาจ ท่านกล้าที่จะบอกให้พวกเขาเอาอย่างชีวิตของท่าน (3:17) เพราะท่านเอาอย่างพระคริสต์ (1 โครินธ์ 11:1) ท่านกล้าเตือน กล้าสอนอย่างตรงไปตรงมาด้วยท่าทีแห่งความรัก ความเข้าใจ ด้วยการขอร้อง ขอความร่วมมือ มิใช่สั่งการออกคำสั่งบังคับ ให้ทำตามวางอำนาจบาตรใหญ่ ท่านลุ่มใจ รับใช้พวกเขาจนวาระสุดท้ายของ

ชีวิตผมคงต้องสำรวจตัวเองเสมอว่าผมรักลูกแกะของผมขนาดไหน พวกเขาเชื่อฟังพระวาทะของพระเจ้า และฟังเสียงของผมเพียงใด ลูกแกะของผม ทะเลาะเบาะแว้ง ไร้ความรัก ไร้ความห่วงใย ซึ่งดีซึ่งเด่นกันจนศิษยาภิบาลไม่ต้องทำงาน แต่กลายเป็นกรรมการห้ามมวยหรือเปล่า ผมจะทนต่อปัญหา รุมเร้าทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตลูกแกะ และปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญในชีวิตประจำวันเหมือนที่ท่านเปาโลทนได้หรือเปล่า แต่ก็อยากจะกระซิบบอกลูกแกะทั้งหลายว่าท่านสามารถทำให้ศิษยาภิบาลของท่านอยู่เพื่อพระคริสต์ได้ง่ายขึ้นมากเลย ถ้าท่านรักและสามัคคีกัน เชื่อฟังพระวาทะของพระเจ้า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุก ๆ ด้าน (ดู ฮีบรู 13:7,17; กาลาเทีย 6:6)

ท้ายที่สุดนี้จากบทเรียนชีวิตของท่านเปาโลและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ผมก็อยากจะให้เราได้ทบทวนดูด้วยกันว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายที่จะอยู่เพื่อใคร เพื่ออะไรกันแน่ เมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเอง เรากำลังมุ่งหน้าบากบั่นไปทางไหน มีชีวิตอยู่เพื่อใคร แต่สำหรับผม ผมขอเลือกเหมือนอย่างท่านเปาโล “จะอยู่ที่เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร” แล้วท่านละ